



ประกาศสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำสร้างองค์กรให้ปลอดภัยจากมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคมมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือสถานีตำรวจภูธรในสະອາດພິงຍືດຄືເປັນແນວปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ ดังกล่าวสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม จึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ ดังนี้

๑) สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ

๒) สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

๓) กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความปลอดภัย

๔) สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๕) สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือหากประชาชนต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://nonsaat.udonthani.police.go.th/> หรือร้องเรียนทาง QR code ที่แนบมากับเอกสารฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



QR CODE

พันตำรวจเอก

(วรพงษ์ นันทลักษณ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม